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 นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระ 
การประชุม ได้อนุญาตให้สมาชิกฯ ปรึกษาหารือตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๑๗ 

 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เปิดประชุมและด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ โดยในระหว่างการพิจารณา นายชวน  หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายศุภชัย  โพธิ์สุ  
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าที่ประธานของที่ประชุม สรุปผลการประชุมได้ 
ดังนี้ 

 
 

กระทู้ถามสด 
๑. กระทู้ถาม เรื่อง แนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันส าปะหลังท่ีได้รับผลกระทบจาก

โรคระบาดไวรัสใบด่าง 
นายวุฒิพงษ์  นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์  

เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ประเด็นค าถาม คือ มันส าปะหลังคือพืชเศรษฐกิจหลัก รองจากข้าวที่ไทยส่งออก ถึงแม้ว่าจะเป็น

ผู้ผลิตอันดับ ๒ ของโลก แต่ว่าก าลังการส่งออกของประเทศไทยถือว่าส่งออกเป็นอันดับ ๑ ของโลก สร้างเงิน 
สร้างรายได้ น าเม็ดเงินเข้าประเทศอย่างมหาศาลตลอด ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ปัจจุบันเกษตรกรชาวไร่มันส าปะหลัง
เริ่มได้รับผลกระทบจากโรคระบาดไวรัสใบด่าง จึงถามว่า กรณีการช่วยเหลือทางรัฐบาลได้ช่วยเหลือเยียวยา
ดูแลอะไรบ้าง เมื่อไร อย่างไร จ านวนเท่าไร กรณีพ้ืนที่เฝ้าระวังการระบาดใหม่ที่เพ่ิงตรวจสอบและถอนท าลายแล้ว 
สามารถได้รับเงินเยียวยาจากงบประมาณ ๒๐ ล้านบาทได้หรือไม่ และพบปัญหาแมลงหวี่ขาวซึ่งได้พ่นสารเคมี
ก าจัดแล้วแต่ขณะนี้หมดงบแล้ว ทางรัฐบาลจะสนับสนุนในเรื่องของการฉีดยาพ่นสารเคมีก าจัดแมลงหวี่ขาว
และเรื่องของอุปกรณ์ฉีดพ่นยา โดรน (Drone) รวมกันเพ่ือช่วยเกษตรกรชาวไร่มันส าปะหลังได้หรือไม่ อย่างไร 
และกรณีในระยะเวลา ๔-๕ ปีที่ผ่านมา ไม่ได้มีการแทรกแซงใด ๆ จากรัฐ ต้องการให้รัฐเข้าพยุงราคาประกันรายได้ 
เกษตรกรให้อยู่ที่กิโลกรัมละ ๒.๕๐ บาท หรือ ๓ บาท ได้หรือไม่ อย่างไร 
  

ระเบียบวาระท่ี ๑ กระทู้ถาม 

ข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีท่ี ๑ 

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)  
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

 



๒ 
 

นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ โรคไวรัสใบด่างในมันส าปะหลัง พบครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๖๑ ที่จังหวัดปราจีนบุรี 

ต่อมาท าการส ารวจทั่วประเทศในพ้ืนที่ ๘,๐๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ พบโรคไวรัสใบด่าง ๑๘,๐๐๐ ไร่ หน่วยราชการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการขุด กลบ ฝัง ซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดี ส่วนการเยียวยาช่วยเหลือใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หากเกษตรกรมีความเสียหายช่วยเหลือประมาณไร่ละ ๑,๑๔๐ บาท 
ซึ่งต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับค าร้องเรียนจากเกษตรกรว่าเงินช่วยเหลือน้อยเกินไป เมื่อเดือนที่แล้ว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าการเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลัง ซึ่งมี
กระทรวงพาณิชย์เป็นเลขานุการ ขออนุมัติพิเศษช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่มันส าปะหลัง ในอัตราไร่ละ ๓,๐๐๐ บาท 
ครอบครัวละไม่เกิน ๓๐ ไร่ ขณะนี้อนุมัติมาแล้ว ๒๐ ล้านบาท เป็นวงเงินแรกจะเริ่มด าเนินการจ่ายให้ในเร็ววัน 

กรณีที่ถอนท าลายในพื้นที่ใหม่และพ่นสารเคมี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้ท าหนังสือหารือ
กับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนการแก้ปัญหาโรคไวรัสใบด่าง
จะเป็นการเยียวยาหลังการเกิดโรค หากช่วงก่อนการเกิดโรคกรมวิชาการเกษตรพบวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถาวรคือต้องไม่ใช่ท่อนพันธุ์ที่มีเชื้อไวรัส ขณะนี้ได้มีการหารือกับ ๔ สมาคมแล้ว โดยจะระดมการเพาะเมล็ดพันธุ์ 
รวมทั้งท่อนพันธุ์ที่ปลอดโรคแจกให้กับเกษตรกรทดแทนท่อนพันธุ์ที่อ่อนแอ 

กรณีการพยุงราคาจะได้น าเรื่องการก าหนดกลไกการพยุงราคาเข้าหารือในการประชุมคณะกรรมการ 
นโยบายและบริหารจัดการมันส าปะหลังต่อไป 

๒. กระทู้ถาม เรื่อง หนอนกระทู้กัดกินต้นข้าวโพดเสียหายท าให้เกษตรกรเดือดร้อน 
นายศิรสิทธิ์  เลิศด้วยลาภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้ง

กระทู้ถาม  ถามนายกรัฐมนตรี 
ประเด็นค าถาม คือ หนอนกระทู้เป็นหนอนที่โตเร็วมาก วงจรชีวิตหนอนกระทู้เพศเมียวางไข่

คราวละ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ ฟอง ระยะเป็นดักแด้ ๗-๑๐ วัน ตัวเมียบินได้ ๑ คืน ๑๐๐ กิโลเมตร ตัวโตเจริญพันธุ์ไว  
บินได้ไกล กัดกินเร็ว พริบตาเดียวเป็นหมื่นไร่ สร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับเกษตรกรเป็นจ านวนมาก  
จึงขอถามว่า รัฐบาลทราบหรือไม่ว่าเสียหายกี่แห่ง เกษตรกรเดือดร้อนกี่รายกี่ไร่มีมูลค่าความเสียหายเท่าใด 
กรณีการช่วยเหลือเยียวยาขอให้พิจารณาเพ่ิมค่าเสียหายได้อีกหรือไม่เนื่องจากมีต้นทุนต่อไร่ อยู่ที่ ๓,๔๐๐ บาท 
และกรณีเกษตรกรมีความเดือดร้อนในการท าอาชีพเกษตรกรรมหนี้สินมีจ านวนมาก จะมีนโยบายในการพัก
ช าระหนี้เกษตรกรและชดเชยเป็นเงินหรือไม่ อย่างไร 

นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ กรณีปัญหาหนอนกระทู้ในข้าวโพดพบพ้ืนที่แรกที่จังหวัดพะเยาจนกระทั่ง 

ถึงบัดนี้พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเรา ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ในฤดูนี้เป็นพ้ืนที่ที่แพร่ระบาดแล้วจ านวน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าไร่  
วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหามีทั้งวิธีการก าจัดและอย่างอ่ืน ๆ ด้วย กรณีการช่วยเหลือเยียวยาใช้ระเบียบของ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย หากเกษตรกรมีความเสียหายจะช่วยเหลือประมาณ 
ไร่ละ ๑,๑๔๐ บาท แต่ต่อมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้รับค าร้องเรียนจากเกษตรกรว่าเงินช่วยเหลือ 
น้อยเกินไป ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้หารือกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพ่ือของบพิเศษ
น ามาช่วยเหลือเยียวยาต่อไป ส่วนเรื่องการพักช าระหนี้และค่าชดเชยจะได้น าเข้าหารือในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานต่อไป 



๓ 
 

๓. มาตรการในการป้องกันเหตุและติดตามจับกุมด าเนินคดีผู้ที่ท าร้ายนักกิจกรรมทางการเมือง 
นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคเพ่ือไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  

ถามรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร  วงษ์สุวรรณ) 
ประเด็นค าถาม คือ กรณีกลุ่มนักต่อสู้ประชาธิปไตยถูกคุกคามและท าร้ายร่างกาย ซึ่งใช้เป็นกรณี

ตัวอย่างส าคัญของประเทศ ขอถามว่าฝ่ายความม่ันคงหรือฝ่ายต ารวจมีวิธีการดูแลพ่ีน้องประชาชนอย่างไรไม่ให้
เกิดเหตุการณ์ซ้ าอีก มีการให้ก าลังใจประชาชนอย่างไร สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร 

พลเอก ชัยชาญ  ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ 
ประเด็นค าตอบ คือ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  

มีความห่วงใยและได้สั่งการให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและเร่งรัดหาตัวผู้กระท าผิดให้ได้
โดยเร็ว เบื้องต้นได้สั่งการให้จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจเข้าตรวจพ้ืนที่ของผู้เสียหายทุกคนเพ่ือป้องกันดูแลไม่ให้  
เกิดเหตุขึ้นอีก แจ้งให้นักกิจกรรมทราบว่าหากเห็นว่าตัวเองจะไม่ปลอดภัยก็ให้ท าหนังสือถึงส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ต ารวจไปดูแลอ านวยความสะดวกให้การด าเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมาย ในด้านคดีความ
ได้มีการสอบสวนพยาน ท าการสเกตซ์ (Sketch) ภาพผู้กระท าผิด พร้อมกับตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ถึงทิศทางและบุคลิกกลุ่มบุคคลผู้กระท าผิดเพ่ือด าเนินการออกหมายจับต่อไป 

 
กระทู้ถามทั่วไป 
๑. กระทู้ถาม ของ นายครูมานิตย ์ สังข์พุ่ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวดัสุรินทร ์พรรคเพ่ือไทย 
 ๑) เรื่อง การก่อสร้างถนน สาย ๒๒๖ จากสองช่องจราจรขยายเป็นสี่ช่องจราจร  ถามรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงคมนาคม 
 ประเด็นค าถาม คือ ถนนเส้นทาง ๒๒๖ ซึ่งเป็นทางที่เชื่อมระหว่างตัวจังหวัดกับตัวจังหวัด  
หรือตัวอ าเภอกับตัวอ าเภอ เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ของอีสานใต้มายาวนาน แต่ขาดการดูแลและมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
บ่อยครั้ง ขอถามว่า กรมทางหลวงมีแผนหรือนโยบายที่จะสร้างถนนจาก ๒ ช่องจราจรเป็น ๔ ช่องจราจร  
และสร้างถนนช่วงจากอ าเภอเมืองสุรินทร์ไปถึงอ าเภอห้วยทับทันให้เชื่อมต่อกันไม่เป็นฟันหลอหรือไม่ อย่างไร 

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้ตอบ 
 ประเด็นค าตอบ คือ การดูถนนต้องดูตลอดทั้งสายเพราะเป็นเรื่องของยุทธศาสตร์ ถนนเส้นทาง  
๒๒๖ เป็นถนนเลี่ยงเมืองเพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัดในตัวเมืองและรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง 
ท าหน้าที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและการเดินทางระหว่างตัวเมืองของจังหวัดรวม ๕ จังหวัดด้วยกันในพ้ืนที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานใต้ ซึ่งได้ก าหนดเป็นแผนพัฒนาให้เป็นทางหลวงขนาด ๔ ช่องจราจร 
ตลอดทั้งเส้นตั้งแต่จังหวัดนครราชสีมาถึงจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๓๒๔ กิโลเมตร ปัจจุบันกรมทางหลวงได้
ด าเนินการก่อสร้างให้เป็นทางขนาด ๔ ช่องจราจรแล้ว ระยะทาง ๒๑๓ กิโลเมตร บางช่วงของเส้นทางผ่านเขต
โบราณสถานจ าเป็นต้องท ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม อีไอเอ (EIA) กระทรวงคมนาคมจะก ากับการด าเนินงาน 
ของกรมทางหลวงให้เป็นไปตามแผนและก าหนดระยะเวลา ซึ่งหากได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีครบถ้วน 
ทั้งปี ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ รวมทั้งไม่มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของพ้ืนที่ก่อสร้างใด ๆ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
๒๒๖ จะเป็นขนาด ๔ ช่องจราจรครบถ้วนตลอดทั้งเส้นทางภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ส่วนในเส้นทางที่ 



๔ 
 

ไม่เชื่อมต่อกันที่เป็นฟันหลอมีบางช่วงผ่านเขตโบราณสถานเช่นกัน ก าลังจะพิจารณาว่าจะตัดตอนออกมา
ในช่วงรัศมี ๑ กิโลเมตร หากสามารถเร่งด าเนินการได้จะกระท าให้ต่อไป 

  ๒) กระทู้ถาม เรื่อง มาตรการในการแก้ปัญหาข้าราชการครู  ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ (รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถาม 
ได้เนื่องจากติดราชการไปต่างประเทศ ประกอบกับอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม 
ออกไปก่อน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗) 

 ๓) กระทู้ถาม เรื่อง การขุดลอกอ่างเก็บน้ าบ้านเกาะแก้ว อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์  
ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 ประเด็นค าถาม คือ อ่างเก็บน้ าบ้านเกาะแก้วได้ก่อสร้างมานานและเป็นแหล่งน้ าใหญ่ที่ระบบ
น้ าประปาของอ าเภอต้องน าไปผลิตเป็นน้ าประปา อีกทั้งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิ
ชัยพัฒนา แต่ปัจจุบันแห้งแล้งมากเป็นเวลาติดต่อกันหลายปี ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ า ๔ จุด แต่ไม่สามารถ 
ใช้งานได้ ขอถามว่า ทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณขุดลอกอ่างเก็บน้ าเกาะแก้วและการก่อสร้าง
คลองไส้ไก่และคลองส่งน้ าในเขตพ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าว รัฐบาลจะสามารถเริ่มด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อไร และหากไม่มีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณ
ดังกล่าว รัฐบาลจะมีมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างไร 

 นายกฤษฎา  บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้ตอบ  
 ประเด็นค าตอบ คือ การสูบน้ าใส่อ่างเก็บน้ าในปีนี้ได้น้ าเพียง ๑ ล้านกว่าลูกบาศก์เมตร  
มีน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคที่น าไปท าน้ าประปาเพียงพอ แต่ประชาชนรอบ ๆ ประมาณอีก ๓,๐๐๐  
กว่าครอบครัว น าน้ าไปท านาปรังจึงท าให้น้ าขาดแคลน ซึ่งพยายามพูดท าความเข้าใจแล้วว่าต้องปลูกพืชที่ใช้  
น้ าน้อย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้ก าลังเร่งรัดให้ท าเครื่องสูบน้ าเครื่องที่ ๔ ให้เสร็จ  
เพ่ือที่จะสูบน้ าขึ้นไปใส่อ่างและท าคลองไส้ไก่ น่าจะบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้าง นอกจากนั้น ยังได้มีแนวคิด
และท าการศึกษาการขยายคลองส่งน้ าให้ครอบคลุมมากข้ึน 

๒. กระทู้ถาม ของ นายนิยม  เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง พานไหว้ครู – ล้อการเมือง เด็กคิดเองได้ ผู้ใหญ่อย่ากลัว  ถามนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรีรักษาการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้เนื่องจาก 
ติดราชการไปต่างประเทศ ประกอบกับอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน  
ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗) 

๓. กระทู้ถาม ของ นางอนุรักษ์  บุญศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพ่ือไทย  
เรื่อง การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านดอนธงชัย ต าบลสว่างแดนดิน อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร   
ถามนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ไม่สามารถมาตอบกระทู้ถามได้
เนื่องจากติดราชการไปต่างประเทศ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗) 

 ๔. กระทู้ถาม ของ นายอาดิลัน  อาลีอิสเฮาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา พรรคพลัง
ประชารัฐ เรื่อง ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล 



๕ 
 

สูญหาย พ.ศ. ....  ถามนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถาม ไม่สามารถ 
มาตอบกระทู้ถามได้เนื่องจากติดภารกิจ จึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามออกไปก่อน ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๑๔๗) 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม      (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๓ รับรองรายงานการประชุม       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว    (ไม่มี) 

 
 

 ญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า 
ซึ่ง นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดอุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย และนายอภิชาติ   
ตีรสวัสดิชัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสกลนคร พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ และญัตติท านองเดียวกันอีก  
๑๐ ฉบับ 
 ผลการพิจารณา 
 เป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจ าปี 
ครั้งที่หนึ่ง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายแสดงความเห็น 
เกี่ยวกับปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าสรุปได้ว่า ควรใช้วิทยาศาสตร์และศิลปะสร้างเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืน 
เพ่ิมมูลค่าทางราคาให้แก่เกษตรกรได้ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของโลกท่ีให้ใช้พลาสติกที่ผลิตมาจากพืช
หรือผลิตภัณฑ์จากทางเกษตร ไม่ควรคิดถึงแต่เพียงสาเหตุปัญหาแบบเดิมในเรื่อง อุปสงค์อุปทาน ปัจจุบันมี
ปัจจัยอ่ืนที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกมากมายซึ่งต้องคิดเผื่อหาวิธีการแก้ปัญหาใหม่  ๆ ซึ่งควรต้องมีคณะกรรมาธิการ
เพ่ือท าหน้าที่ศึกษาอย่างลึกซึ้งและแก้ปัญหาได้จริงทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ควรน านโยบาย
ประกันรายได้มาใช้เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกรไม่ขาดทุนและเป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วว่าเงินจะไม่รั่วไหล 
และเกิดการทุจริตคอร์รัปชันยาก ควรด าเนินการนโยบายเกษตรพรีเมียม (Premium) ด้วยเหตุผลที่ว่าอาหาร
สินค้าทางการเกษตรของไทยนั้นดีมีชื่อ (Brand) ไปทั่วโลก มีการท าเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีที่ดีมีคุณภาพ
และก าลังเป็นที่นิยม และเกษตรกรของไทยเป็นเกษตรกรรายย่อยจ านวนมากสามารถควบคุมให้มีคุณภาพเพ่ือ
แข่งขันได ้
 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิก ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้สั่งเลื่อนการพิจารณาไปในครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องท่ีเสนอใหม่       (ไม่มี) 
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอ่ืน ๆ        (ไม่มี) 
 

เลิกประชุมเวลา ๒๑.๐๖ นาฬิกา 
 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
 

กลุ่มงานรายงานการประชุม 
ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องท่ีค้างพิจารณา 


